

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายประยูร กำบัง	ประธานสภา อบต.	ประยูร กำบัง	
๒.	นายอนุชาติ ทองกลบ	รองประธานสภา อบต.	อนุชาติ ทองกลบ	
๓.	นางทรงศรี บุญศรี	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ทรงศรี บุญศรี	
๔.	นายประพัฒน์ ลีมอรุณ	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ประพัฒน์ ลีมอรุณ	
๕.	นายนรินทร์ โคกชู	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	นรินทร์ โคกชู	
๖.	นายเสรี โคกชู	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	เสรี โคกชู	
๗.	นายสุพจน์ จันทเสน	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	สุพจน์ จันทเสน	
๘.	นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว	
๙.	นางอริยา เหมาะะกลม	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	อริยา เหมาะะกลม	
๑๐.	นายสันธุ์ กำบัง	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	สันธุ์ กำบัง	
๑๑.	นางสอน เสริฐศร	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	สอน เสริฐศร	
๑๒.	นายบรรจง ช้างน้ำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	บรรจง ช้างน้ำ	
๑๓.	นายชินกฤต บัวแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	ชินกฤต บัวแก้ว	
๑๔.	นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์	เลขานุการสภา อบต.	จรรยา เฉลิมเกียรติ์	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเกียง กิตติพงษ์ธนกิจ	นายก อบต.	เกียง กิตติพงษ์ธนกิจ	
๒.	นายบุญเสริม กำบัง	รองนายก อบต.	บุญเสริม กำบัง	
๓.	นายกฤษณะ โคมแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กฤษณะ โคมแก้ว	
๔.	นางสาวกาญจน์ณภัทร ขาวสง่า	หัวหน้าสำนักปลัด	กาญจน์ณภัทร ขาวสง่า	
๕.	นางสาวพีรศิมล ถี่ถ้วน	นักวิชาการพัสดุ	พีรศิมล ถี่ถ้วน	รก.ผอ.กองคลัง
๖.	นางสาวทิพยา สอนแข็ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ทิพยา สอนแข็ง	
๗.	นางสาววลีรัตน์ คงสงค์	นิติกร	วลีรัตน์ คงสงค์	
๘.	นางสาวฐานิกา รุ่งทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ฐานิกา รุ่งทอง	
๙.	นายประพันธ์ เต็มโพก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔	ประพันธ์ เต็มโพก	

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายประยูร กำบัง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจกให้แก่ผู้เข้าประชุมทุกท่านแล้ว

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u>	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน	ให้ที่ประชุมตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ที่ประชุม	มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว - ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน	<u>๔.๑ การพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔</u>
นักวิเคราะห์	เรียนเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ มีความเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามระเบียบกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ “เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณจึงได้ดำเนินการเพิ่มเติมโครงการต่างๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมาย

กำหนดครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว ในวันที่จึงนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ได้แจกให้กับทุกท่าน เพื่อให้ที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ

ประธาน	สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม
ส.อบต.ประพัฒน์	สอบถามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ๒/๒ ซอย ๑ ที่บรรจุไว้ในแผนฯ เป็นถนนที่ไม่มีบ้านของประชาชน จึงขอเสนอแนะว่าควรจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๒/๒ ซึ่งเป็นเส้นหลักให้ตลอดสายก่อนจึงค่อยดำเนินการถนนซอย
ผอ.กองช่าง	ขออนุญาตชี้แจงว่าถนน คสล.สาย ๒/๒ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้ขอรับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวตลอดทั้งสายแล้ว สำหรับถนน คสล.สาย ๒/๒ ซอย ๑ เป็นถนนซึ่งเป็นทางเข้าสนามที่กีฬา จึงบรรจุโครงการดังกล่าวไว้เพื่อรองรับการก่อสร้างสนามกีฬากลางของอำเภอบางสะพาน
ส.อบต.ทรงศรี	สอบถามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในถนนสายที่จะไปสนามกีฬา มีการบรรจุไว้ในแผนฯ หรือไม่
ผอ.กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้จัดทำประมาณการโครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๔๐ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะรวมค่าขยายเขตไฟฟ้าและประปาไว้ด้วยแล้ว จึงไม่มีการบรรจุโครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายที่จะไปสนามกีฬา
ส.อบต.ประพัฒน์	ตามที่มีการบรรจุโครงการขยายเขตประปา สายท่าหล่อ-หนองระวาง ถ้าจะขอเพิ่มเติมโครงการขยายเขตประปาถนนสาย ๒/๘ (ถนนเลียบบทางรถไฟ) จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
ผอ.กองช่าง	เนื่องจากในพื้นที่ยังประสบปัญหาในเรื่องแหล่งน้ำที่จะผลิตน้ำประปา และบ้านเรือนของประชาชนมีจำนวนเพียงไม่กี่หลังคาเรือน ถ้าจะมีการขยายเขตประปาน้ำประปา อาจจะไม่เพียงพอและการดำเนินโครงการอาจจะไม่คุ้มทุน ดังนั้นต้องการการสำรวจหาแหล่งน้ำหรือขุดเจาะบ่อบาดาลและมีปริมาณน้ำเพียงพอจึงจะสามารถดำเนินการได้ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเจ้าหน้าที่ในประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าหากที่ประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประธาน	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอมติจากที่ประชุม
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ
	<u>๔.๒ การพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)</u>
ประธาน	เรียนเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด
นักวิเคราะห์ฯ	สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกหนึ่งฉบับที่นำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในวันนี้คือแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๘ “แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน เดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป” ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แจ้งให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามแนวทางเอกสารการชักจูง เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้ไม่มีการประชุมประชาคม หมู่บ้าน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณจึงขอขอมูลความเดือดร้อนของ ประชาชนและความต้องการจัดทำโครงการต่างๆที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น จากการประชุมของผู้ใหญ่บ้าน และได้นำโครงการที่รวบรวมได้เสนอให้ที่ประชุม ประชาคมตำบลพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีการประชุม คณะกรรมการพัฒนาตำบลเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผนฯ ครบถ้วนแล้ว รายละเอียดตามที่ได้แจกให้กับทุกท่าน ในวันนี้จึงนำเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้มีการประกาศใช้ แผนฯต่อไป

ประธาน

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ท่านใดมีข้อสงสัยในประการใดที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติจากที่ ประชุม

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ

๔.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของที่พัก สงฆ์ถ้าเขาจันทร์

ประธาน

เรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียด

ปลัด อบต.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้รับหนังสือจากนายนิวัฒน์ วงษ์สิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านระหาร เรื่อง ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่เขต ป่าสงวนแห่งชาติ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดความว่า “เนื่องด้วยที่พัก สงฆ์ถ้าเขาจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์ที่จะขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัดถ้า เขาจันทร์ ในการเป็นสถานที่พักอาศัยของพระสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนา สถานที่ ปฏิบัติศาสนกิจ การประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางการศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธทุกคนที่อาศัย เพื่อเป็นแหล่งศึกษาปฏิบัติ สมารถิภาวนาในรูปแบบพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้ง เป็นสถานที่อบรมศีลธรรม จริยธรรม พัฒนาทางด้านจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่เยาวชน ซึ่งหมู่บ้านระหารได้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านที่ประชุมได้มีมติ ให้นายประพันธ์ เต็มโพก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ เป็นผู้ดำเนินการขอความเห็นชอบ กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวน แห่งชาติจุดบริเวณที่พักสงฆ์ถ้าเขาจันทร์ พื้นที่จำนวน ๖ ไร่ ๗๘ ตารางวา” จึงขอให้ ท่านประธานได้เรียนเชิญคุณประพันธ์ เต็มโพก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ซึ่งได้รับ

<p>ประธาน นายประพันธ์</p>	<p>มอบหมายจากที่ประชุมประชาคม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด เรียนเชิญคุณประพันธ์ เต็มโพก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ชี้แจงรายละเอียด ด้วยที่พัทสงฆ์ถ้าเขาจันทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านระหาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติ มีความประสงค์ที่จะขอใช้พื้นที่บริเวณที่ตั้งของที่พัทสงฆ์เพื่อก่อสร้าง เป็นวัดถ้าเขาจันทร์ โดยขออนุญาตใช้เนื้อที่ จำนวน ๖ ไร่ ๗๘ ตารางวา เพื่อสร้าง เสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งทางหมู่บ้านระหาร ได้มีการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้ว การขอ อนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ถ้าหากมีการจัดตั้งเป็นวัด เรียบร้อยแล้วย่อมเกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน แต่เนื่องจากที่พัทสงฆ์ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติใน การดำเนินการขอจัดตั้งเป็นวัดมีขั้นตอนที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลที่ป่าไม้นั้นตั้งอยู่จึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ ในการนี้ จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้พิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ ดังกล่าว</p>
<p>ประธาน ส.อบต.ทรงศรี</p>	<p>ที่ประชุมมีข้อสงสัยที่จะสอบถามท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติมในประเด็นใดอีกหรือไม่ เห็นด้วยกับการสร้างวัด แต่ขอให้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ศึกษาข้อกฎหมายว่าการ ดำเนินการดังกล่าวขัดต่อระเบียบ กฎหมายใด หรือไม่</p>
<p>ส.อบต.สุรศักดิ์</p>	<p>พื้นที่ที่ขอใช้เป็นพื้นที่เดิมซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ การดำเนินการเพื่อขอจัดตั้งวัดได้มี การประชุมประชาคมแล้วไม่มีปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่และมีพระ อาจารย์ที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้กับประชาชน จึงเห็นชอบ</p>
<p>ส.อบต.เสรี</p>	<p>ที่พัทสงฆ์ถ้าเขาจันทร์มีการก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาประมาณ ๓๐ ปีแล้ว มีการก่อสร้างอาคารสถานที่หลายหลัง เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา การขอตั้งเป็นวัดจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม</p>
<p>ส.อบต.ประพัฒน์</p>	<p>สอบถามจำนวนเนื้อที่ ๖ ไร่ ๗๘ ตารางวา เป็นพื้นที่ภูเขาทั้งหมดหรือเฉพาะพื้นที่รอบ ภูเขา</p>
<p>นายประพันธ์</p>	<p>พื้นที่ที่ขอใช้ทั้งหมดจำนวน ๖ ไร่ ๗๘ ตารางวา เป็นพื้นที่ทั้งหมดของภูเขา เนื่องจาก เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แจ้งให้วัดทุกวัดที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขอใช้ พื้นที่ป่าโดยให้จับพิศทุกตารางนิ้ว ส่วนในเรื่องข้อกฎหมายได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายมีการส่งเรื่องให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามลำดับขั้นตอน</p>
<p>ประธาน ที่ประชุม</p>	<p>เมื่อที่ประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถาม เพิ่มเติม ขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ</p>
<p>ประธาน ผอ.กองช่าง</p>	<p><u>๔.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของแขวง ทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์</u> เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้รับหนังสือจากแขวงทางหลวงชนบท ประจวบคีรีขันธ์ ตามหนังสือที่ คค ๐๗๐๓.๒๙/๕๖๓๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอลำดับการดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าเขาไชยราชและป่า</p>

	<p>คลองกรูด ในวันนี้เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ติดภารกิจไม่สามารถมาชี้แจงรายละเอียดกับที่ประชุมได้ จึงมอบหมายให้ทางกองช่างดำเนินการชี้แจงรายละเอียดแทน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบเรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินโครงการในพื้นที่ป่าประเภทต่างๆ ดำเนินการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการข่ายทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปรากฏว่าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณมีพื้นที่ดำเนินโครงการที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด จำนวน ๑๒๘ ไร่ ๑ งาน ๓๗.๕ ตารางวา รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาการขอทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าดังกล่าว สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม</p> <p>มติเป็นเอกฉันท์ให้เห็นชอบ</p>
<p>ประธาน ที่ประชุม</p>	<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ - ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖</p> <p>ประธาน นักวิชาการสาธารณสุข ที่ประชุม ประธาน</p>	<p>เรื่องอื่นๆ</p> <p>- <u>ประชาสัมพันธ์การรวบรวมขยะอันตรายชุมชน</u> เรียนเชิญนักวิชาการสาธารณสุข ชี้แจงรายละเอียด ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งปริมาณขยะอันตรายชุมชนเพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมขยะอันตรายชุมชนให้ประชาชนในพื้นที่ของท่านทราบและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนมาส่งมอบให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เพื่อจะได้นำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป</p> <p>รับทราบ</p> <p>สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม ท่านใดมีข้อราชการที่จะหารือหรือมีข้อคิดเห็นในประเด็นใดหรือไม่ อย่างไร</p>
<p>นายก อบต.</p>	<p>กระผมมีข้อราชการที่จะแจ้งและปรึกษาหารือที่ประชุม ดังต่อไปนี้</p> <p>เรื่องที่ ๑ ขอเน้นย้ำการเสนอโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ขอให้มีการเสนอและบรรจุไว้ในแผนเพื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณจะได้ขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการก่อสร้างสนามกีฬา โครงการก่อสร้างระบบประปา หรือโครงการก่อสร้างถนนซึ่งมีระยะทางหลายกิโลเมตร สำหรับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอถ้าหากมีโครงการเข้ามาขอให้สมาชิกสภา อบต.และประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษาด้วย</p> <p>เนื่องจากมีข้อตกลงกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าเมื่อมีการ</p>

- ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณจะต้องเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา
- นายก อบต. เรื่องที่ ๒ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบคือการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้กำหนดจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจะนำเทียนไปถวายให้กับวัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่ทั้งหมดเหมือนเช่นที่เคยจัดในทุกๆปี จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว
- นายก อบต. เรื่องที่ ๓ เนื่องด้วยปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีแนวความคิดที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ เช่นจะต้องถูกกักตัว ตกงาน รายได้ลดลง ขอให้นิติกรได้ชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมายให้ที่ประชุมได้ทราบว่าถ้าหากทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณจะให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
- นิติกร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ กำหนดว่า “การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีในการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์ จะขอรับความช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ เพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๙” ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-๑๙ ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. มีการประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์ที่จะขอรับการช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 ๒. ประชาชนที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือต้องมาลงทะเบียน
 ๓. มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ และประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือ
 ๔. ดำเนินการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม ซึ่งตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒ สามารถช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครอบครัวและช่วยติดต่อกันไม่เกิน ๓ ครั้งต่อครอบครัว ต่อปีงบประมาณ
 - เครื่องอุปโภคบริโภค และหรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็น
 - ค่ารักษาพยาบาล เช่น ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทางราชการส่ง และรวมถึงค่าพาหนะ ค่าอาหาร ระหว่างติดต่อกับรักษาพยาบาลเท่าที่จำเป็น เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<p>ประธาน ส.อบต.ชินกฤต</p>	<p>สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรค COVID-๑๙ ถ้าหากทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดคนพคุณสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางที่นิติกรนำเสนอเห็นด้วย แต่จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนขอเสนอแนะว่ากลุ่มเป้าหมายที่ควรจะได้รับช่วยเหลือในลำดับแรกคือประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะต้องถูกกักตัว ๑๔ วัน เนื่องจากคนเหล่านี้จะต้องถูกกักตัวไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ กลุ่มต่อไปที่ควรจะได้รับช่วยเหลือคือผู้ยากไร้ ตกงาน เห็นด้วยกับการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ เนื่องจากประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาความเดือดร้อน และในพื้นที่ตำบลกำหนดพคุณก็มีผู้ถูกกักตัวหลายราย และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ประชาชนส่วนใหญ่ตกงาน ถูกเลิกจ้าง รายได้ลดลง</p>
<p>ส.อบต.สุรศักดิ์</p>	<p>เห็นด้วยกับการให้การช่วยเหลือประชาชนแต่ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดพคุณได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าจะให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มใดบ้าง มีขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลืออย่างไร เพื่อสมาชิกสภา อบต.จะได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบได้อย่างถูกต้อง</p>
<p>ส.อบต.ประพัฒน์</p>	<p>การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ เช่น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน ตามระเบียบของทางราชการสามารถดำเนินการได้ ส่วนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มอื่น เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย ขออนุญาตศึกษาแนวทางและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร</p>
<p>ปลัด อบต.</p>	<p>การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ เช่น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน ตามระเบียบของทางราชการสามารถดำเนินการได้ ส่วนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มอื่น เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย ขออนุญาตศึกษาแนวทางและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร</p>
<p>นายก อบต. ที่ประชุม</p>	<p>มอบหมายให้ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด และนิติกร ดำเนินการเรื่องนี้โดยด่วนรับทราบ</p>
<p>ประธาน</p>	<p>สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะหารือข้อราชการหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นใดอีกหรือไม่</p>
<p>ส.อบต.สุรศักดิ์</p>	<p>ขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสายทางไปหลักเมือง ซึ่งเป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท มีปัญหาฝาท่อระบายน้ำชำรุด เนื่องจากมีการก่อสร้างโดยวางท่อระบายน้ำไว้กลางถนนเมื่อมีรถสัญจรไปมาก็จะเหยียบฝาท่อระบายน้ำชำรุด จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดพคุณได้ทำหนังสือแจ้งประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำดังกล่าวด้วย และอีกหนึ่งเรื่องที่จะขอฝากให้ที่ประชุมได้รับทราบคือการก่อสร้างประตูละบายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๕ บ้านห้วยทรายขาวซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการก่อสร้างไว้ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากมีการก่อสร้างผิดแบบจึงมีการทาบบางส่วนทิ้ง ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ปัจจุบันทางหมู่บ้านได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการสร้างแนวคันดินเพื่อกักเก็บน้ำ ดังนั้นในอนาคตถ้าหากมีการส่งมอบประตูละบายน้ำดังกล่าวให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดพคุณ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะรับมอบทรัพย์สินเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดพคุณ เนื่องจากถ้าหากมีการซ่อมแซมประตูละบายน้ำดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก</p>

ที่ประชุม รับทราบ
 ประธาน สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะหารือข้อราชการหรือแสดง
 ความคิดเห็นในประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมและนัดประชุมครั้ง
 ต่อไปในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๔๕ น.

(ลงชื่อ) จรรยา เฉลิมเกียรติ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
 (นางจรรยา เฉลิมเกียรติ)
 เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ) ประยูร กำบัง ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
 (นายประยูร กำบัง)
 ประธานสภา อบต.กำเนินนพคุณ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินนพคุณ ได้ตรวจรายงานการประชุม
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินนพคุณเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) เสรี โคกชู
 (นายเสรี โคกชู)
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุพจน์ จันทเสน
 (นายสุพจน์ จันทเสน)
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สันธุ์ กำบัง
 (นายสันธุ์ กำบัง)
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินนพคุณ ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา
 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินนพคุณ สมัย.....สามัญ.....สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑).....
 เมื่อวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔.....

(ลงชื่อ) ประยูร กำบัง
 (นายประยูร กำบัง)
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินนพคุณ